

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ก ๒๑๕ ๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับ การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (รุ่นที่ ๑ - ๑๓) จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ ๑ - ๑๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลที่ต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สถานที่จัดการอบรมตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

ในการนี้ เพื่อให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) รุ่นที่ ๑ - ๑๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ และแจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กำหนดการอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตัดโอนงบประมาณให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร คินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑



รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ